



บันทึกข้อความ

หน่วยประสานงาน มก.จกส.
เลขที่รับ 1005
วันที่ 2.0 เม.ย. 2561
เวลา 13.09 น.

ส่วนงาน สำนักงานเลขานุการฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.0-20118-0100 ต่อ 618070

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๓๑๐๑-๑/๑๕๘๖

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอจัดส่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เลขที่ 0787
วันที่ 2.5 เม.ย. 2561
เวลา 10.30 น.

ประธานกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอจัดส่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ (ตั้งแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ดร.นীরนุช ภาชนะทิพย์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ทิด Jamal

๒๖ เม.ย. ๖๑



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ปรึกษา
อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณากำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำกับดูแลการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

อธิการบดี	ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	กรรมการ

ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีสงฆ์ และปฏิคม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตร (ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร และการสื่อสาร (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายบริการยานพาหนะ จัดสถานที่และบริการ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีที่ประทับ (หัวหน้าภาควิชาพืชสวน)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานประชาสัมพันธ์)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง (หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายไฟฟ้า (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายแสง เสียง และโทรทัศน์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดนิสิต รับและส่งเสด็จพระราชดำเนิน (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายแพทย์และพยาบาล (ผู้อำนวยการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายการเงิน (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล (ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเผยแพร่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร)	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการและเลขานุการ

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (นางกอบกุล สรรพกิจจำนง)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรทิพย์ สว่างรอด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจินตนา คงใหญ่	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอมรรัตน์ ชูสวัสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนพร มีโพธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวยุวดี รักวงษ์ฤทธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศุภิสรา ชะม้าย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพยาม กะการดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมาการมีหน้าที่ดำเนินงาน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดูแลการปฏิบัติงานที่จำเป็นต่าง ๆ ให้การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประเมินผลการดำเนินงานและประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายจงรัก วาชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์